

Website là bộ mặt, là hình ảnh của tổ chức - doanh nghiệp của bạn trên mạng Internet toàn cầu. Và hàng ngày có rất nhiều đối tác, nhà đầu tư, khách hàng đến thăm website của bạn để tìm hiểu thông tin về tổ chức - doanh nghiệp, về sản phẩm - dịch vụ. Họ sẽ không bao giờ quay trở lại nếu website của bạn không có thông tin hữu ích, không có thông tin mới, và tệ nhất là các yêu cầu thông tin / nghiệp vụ được họ gửi đi rồi mà không có người trả lời.

Các website mang lại hiệu quả thường có thông tin đầy đủ và phong phú, hình ảnh phù hợp và sinh động, truy cập nhanh và ổn định, nội dung liên tục được cập nhật và tạo sức lôi cuốn, xuất hiện nhiều và ở thứ hạng cao trên các công cụ tìm kiếm toàn cầu. Chính vì vậy mà công tác cập nhật nội dung & bảo trì website cần được tổ chức - doanh nghiệp của bạn quan tâm một cách thích đáng, thậm chí còn ở mức độ quan trọng hơn công tác xây dựng website.

NGON HẢI ĐĂNG cung cấp dịch vụ cập nhật & bảo trì cho website bao gồm các hoạt động:

Biên tập, cập nhật nội dung cho website: đây là hoạt động nuôi dưỡng nội dung website, nhằm tạo sự hấp dẫn và lôi cuốn đối với khách hàng, nhà đầu tư, đối tác bằng những bài viết đầy đủ, phù hợp và phong phú, được trình bày tốt theo quy luật của khoa học trình bày thông tin.

* Thống kê - báo cáo: nhằm giúp tổ chức - doanh nghiệp của bạn kiểm soát được hiệu quả truyền thông của website thông qua những dữ liệu về lượt truy cập, phân vùng địa lý của khách hàng, nguồn đến website từ nơi đâu, ... Những số liệu thống kê này giúp cho tổ chức - doanh nghiệp của bạn có thể nhận định được thị trường rõ nét hơn, hiểu được tốt hơn nhu cầu của khách hàng để đánh giá được chiến lược kinh doanh của mình và có phương hướng hay những kế hoạch mới đáp ứng cho hoạt động cạnh tranh thành công trên thị trường.

* Bảo trì hệ thống: theo dõi, điều chỉnh và tối ưu các thông số máy chủ web để đảm bảo hệ thống website của bạn luôn hoạt động trong tình trạng ổn định, tốc độ tải/ nạp trang web cao.

* Theo dõi thứ hạng tại các công cụ tìm kiếm và các danh mục xếp hạng: theo dõi thứ hạng của website trên các công cụ tìm kiếm và các bảng danh mục chuyên ngành toàn cầu như **Google, Yahoo, MSN, Alexa, DMOZ**, ... đồng thời thực hiện hoạt động đăng ký lại các cụm từ khoá quan trọng hàng tháng nhằm giúp website có cơ hội xuất hiện nhiều trên các kết quả tìm kiếm phù hợp, giữ được sự ổn định về khối lượng cũng như số lượng truy cập vào website.

* Để website luôn đầy đủ, "**tươi mới**" và hấp dẫn với đối tác - khách hàng, để đạt được mục tiêu truyền thông và cạnh tranh, hãy **liên hệ** ngay với chúng tôi để chúng tôi "chăm sóc" cho website của bạn, để bạn cảm nhận sự khác biệt và hiệu quả.